

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức lớp Cập nhật kiến thức
nuôi con bằng sữa mẹ

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã tổ chức lớp tập huấn Cập nhật kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) từ 21 đến 25-10. Đây là một hoạt động góp phần hưởng ứng phong trào Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2024 tại Tiền Giang.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang rất hân hạnh đón tiếp ông Vũ Đăng Khoa, phó giám đốc bệnh viện, ông Nguyễn Thái Hoàng, Trưởng khoa Hậu phẫu Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Trọng Hào phó giám đốc, chủ tịch công đoàn, lãnh đạo các khoa/phòng cùng 28 học viên Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và 02 học viên đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông cùng tham dự lớp tập huấn.

Chương trình tập huấn không chỉ hướng tới việc cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của bệnh viện trong việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ - một phương pháp nuôi dưỡng tự nhiên mang lại lợi ích to lớn cho cả mẹ và bé.

Khóa tập huấn đã mang đến cho các điều dưỡng, hộ sinh những kiến thức cần thiết về các quy định liên quan đến NCBSM, Nghị định 100/2014/NĐ-CP và Nghị định 117/2020/NĐ-CP, giúp nhân viên y tế bệnh viện nắm vững những điều kiện cần thiết để NCBSM thành công. Thông qua các buổi học lý thuyết và thực hành, học viên được trang bị những kỹ năng thực tế như cách tư vấn, hướng dẫn các bà mẹ về các tư thế cho bé bú, cách vắt sữa và bảo quản sữa mẹ đúng cách.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức lớp Cập nhật kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ



Báo cáo viên: ĐD Chuyên Khoa 1 Tôn Nữ Linh Phương

Lớp tập huấn cũng tạo điều kiện để học viên trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những khó khăn thường gặp trong quá trình tư vấn và hỗ trợ các sản phụ, đặc biệt là những bà mẹ sau sinh thường hoặc sau mổ lấy thai. Nhờ đó, hộ sinh khoa Hậu sản, hậu phẫu có thể tự tin hơn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo rằng mọi bà mẹ đều nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để nuôi con bằng sữa mẹ một cách hiệu quả.

Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ cung cấp nguồn dinh dưỡng hoàn hảo mà còn giúp trẻ sơ sinh phát triển hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và tạo sự gắn kết sâu sắc giữa mẹ và bé. Hiểu rõ những lợi ích này, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy các chương trình hỗ trợ NCBSM, giúp các bà mẹ vượt qua những khó khăn ban đầu và duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ lâu dài.

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG: Tổ chức lớp Cập nhật kiến thức
nuôi con bằng sữa mẹ



Ảnh tập thể giảng viên và các học viên và tham dự tập huấn

Khóa tập huấn năm 2024 không chỉ là một sự kiện nhằm cập nhật nâng cao kỹ năng chuyên môn của đội ngũ y tế mà còn là một lời cam kết mạnh mẽ từ Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang trong việc đồng hành cùng các gia đình, hỗ trợ người bệnh trong hành trình nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ sơ sinh. Với những kiến thức và kỹ năng được truyền đạt, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa thông điệp “Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”, đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc./.

Lê Phú Quốc